

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 6 ก.พ. 2563 หน้า 7 เรื่อง กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนอนุรักษ์ฯจัดงบประมาณโปร่งใส

กรุงเทพธุรกิจ ● “สนธิรัตน์” ยัน ตั้ง
อนุกรรมการกลั่นกรองฯงบกองทุน
อนุรักษ์ฯปี 2563 วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท
โปร่งใสพร้อมเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน
เตรียมเปิดเผยเสนอโครงการฯใน
เดือน ก.พ.นี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึง
การจัดตั้งอนุกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน (กองทุนอนุรักษ์ฯ)
ว่า เพื่อแก้ปัญหาความไม่โปร่งใส
ในการพิจารณาโครงการฯ ซึ่งอดีต
คณะกรรมการดังกล่าวถูกยกเลิก
ไป และการที่คณะอนุกรรมการฯชุดนี้
มีองค์ประกอบของกรรมการจาก
หลายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมในการพิจารณาโครงการ
อย่างรอบคอบ

ทั้งนี้มีการตั้งกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับภาคชุมชนเข้ามาร่วมเช่น สำนักงาน
สุขภาพแห่งชาติ เพราะมีความเชี่ยวชาญ
และความคุ้นเคยกับชุมชนเป็นอย่างดี
ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าว ไม่
ได้มีอำนาจที่ชัดเจนในการพิจารณา
โครงการฯแต่อย่างใด เนื่องจากการ
พิจารณาอนุมัติโครงการฯ มีกระบวนการ
ในหลายขั้นตอน และท้ายที่สุดต้อง
นำเสนอคณะกรรมการฯ หรือ บอร์ด
กองทุนอนุรักษ์ฯ ชุดใหญ่ที่มีนายสมคิด
จาดศิริพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน พิจารณาเห็นชอบต่อไป



สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

“การตั้งคณะอนุกรรมการกลั่น
กรองฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
มาแก้ปัญหาของตนเองกินเอง แต่กลับ
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทำให้คน
ทำงานเกิดน้อยใจ หรืออยากถอน
ตัว ฉะนั้น ขณะนี้คณะอนุกรรมการฯก็
อยู่ระหว่างพูดคุยกันว่าจะดำเนินการ
อย่างไรต่อ แต่คงไม่ถึงขั้นปรับเปลี่ยน
อนุกรรมการฯ”

ส่วนการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ
ในปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 1 หมื่น
ล้านบาท จากนี้ไป จะดำเนินการให้
โปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลในทุกขั้นตอน
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกองทุนอนุรักษ์ฯ
เริ่มตั้งแต่การยื่นเสนอโครงการฯ จน
กระทั่งผ่านการพิจารณาในแต่ละขั้นตอน
อีกทั้ง ยังมีการตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลหลังการอนุมัติ
โครงการฯ ไปแล้ว ว่าได้ประสิทธิภาพ
อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาละทิ้ง

โครงการฯเหมือนอดีต และต้องโปร่งใส
เป็นธรรม

ส่วนความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณ
ของกองทุนอนุรักษ์ฯปีนี้ คาดว่า
จะเกิดขึ้นเสนอโครงการฯภายใน
เดือน ก.พ.นี้ คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือน
ในการพิจารณาอนุมัติโครงการฯได้ ซึ่ง
จะไม่จำกัดวงเงินสนับสนุนในแต่ละ
โครงการ แต่จะยึดประโยชน์โครงการ
เป็นที่ตั้ง

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563
นายสนธิรัตน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
กระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่นเพื่อมอบนโยบายพลังงาน
ชุมชนเพื่อรับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
โดยยืนยันว่า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งนายกรัฐมนตรี
ให้ความสำคัญและอยากเห็นผล
สำเร็จร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ
โรงไฟฟ้าและชุมชน คาดว่ารายละเอียด
หลักเกณฑ์การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนจะ
แล้วเสร็จประมาณกลางเดือนก.พ.นี้
และคาดว่าจะมีคำขอเป็นเป้าหมายที่
กระทรวงพลังงานวางไว้

ทั้งนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาดำเนินงานร่วมกับชุมชน
และย้ำว่า หากมีเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้เกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์จาก
โครงการดังกล่าว จะลงโทษสถาน
หนัก หรือให้ใบดำหันทิ และขอให้
ผู้สนใจร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งข่าวให้
กับกระทรวงพลังงานด้วย

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 6 ก.พ. 2563 หน้า 4 เรื่อง กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

“สนธิรัตน์” ลั่นบริหารพลังงานโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบไม่มีชงเองกินเอง

ผู้จัดการรายวัน 360 - “สนธิรัตน์” ยืนยันการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกองทุนอนุรักษ์ฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใส ไม่มีชงเองกินเอง แต่ตรงกันข้ามตั้งมาเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว การเปิดให้ยื่นซองบปี 63 همینลำบาท จะให้รายงานโครงการผ่านเว็บไซต์เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีกรรมการบางคนใกล้ชิดตน และเข้าข่ายชงเองกินเองว่า ขอยืนยันว่าไม่มีการชงเองกินเองแต่อย่างใด แต่ตรงกันข้ามการดำเนินงานทั้งหมดเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยการทำงานจะเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการที่ยื่นเสนอของกองทุนอนุรักษ์ฯ ปี 2563 วงเงิน 10,000 ล้านบาทที่จะเปิดให้ยื่นภายใน ก.พ.นี้ และโครงการที่อนุมัติผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ตรวจสอบได้ตามนโยบายของตนที่มุ่งปฏิรูปกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

“ผมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 4 ชุดโดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการก็เป็นหนึ่งใน 4 ชุดที่ถูกยกเลิกไปไม่มีแต่ผมก็ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาโครงการให้รอบคอบ และหลังอนุมัติโครงการก็จะมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลซึ่งทั้ง 2 ชุดถือเป็นกลไกในการดูแลความโปร่งใสโดยจะเปิดเผยเสนอโครงการฯ ภายในเดือน ก.พ.นี้ คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือนในการพิจารณาอนุมัติโครงการได้ ซึ่งจะไม่จำกัดวงเงินสนับสนุนในแต่ละโครงการ แต่จะยึดประโยชน์โครงการเป็นที่ตั้ง” นายสนธิรัตน์กล่าว

สำหรับองค์ประกอบของกรรมการในอนุกรรมการกลั่นกรองฯ นั้นจะมีองค์ประกอบที่มาจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และครอบคลุมการพิจารณาโครงการ เช่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งชาติเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วย เพราะมีความเชี่ยวชาญ และความคุ้นเคยกับชุมชนเป็นอย่างดี และถือเป็นกรรมการในฝ่ายตัวแทนภาคประชาชน ส่วนการตั้งคนใกล้ชิดทางการเมืองเข้าไปเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองก็ยืนยันว่าการพิจารณาจะไม่มีอำนาจชี้ขาด เพราะที่สุดการพิจารณาขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนอนุรักษ์ฯ (บอร์ดใหญ่) ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ส่วนกรณีนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนั้น นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ และต้องการเห็นผลสำเร็จร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ากับชุมชน คาดว่ารายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ และคาดว่าจะมีคำขอเกินเป้าหมายที่กระทรวงพลังงานวางไว้ ทั้งนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการร่วมกับชุมชน ซึ่งหากมีเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวจะลงโทษสถานหนัก.